

Số: /BC-TĐB2

La Toi, ngày 07 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO
giao ban Thường trực HĐND huyện
với Thường trực HĐND xã lần 2, Nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Công văn số 20/HĐND-TH ngày 06/7/2023 của Thường trực HĐND huyện Ia H'Drai về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND xã lần 2.

Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Tổ đại biểu HĐND huyện:

1.1. Việc hoạt động của Tổ theo Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện số 2 tại xã Ia Toi đầu nhiệm kỳ có 05 đại biểu¹, đến nay giảm 01 đại biểu² so với đầu nhiệm kỳ do đại biểu chuyên công tác khỏi địa bàn huyện, chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu 01 đại biểu³. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện luôn thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan, tham gia đầy đủ các nhiệm vụ do Thường trực HĐND huyện yêu cầu như: Tham gia đóng góp ý kiến tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện; Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ các họp gửi Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp gửi các cơ quan chức năng trả lời theo quy định. Báo cáo với cử tri về kết quả các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ đại biểu; phát huy vai trò, trách nhiệm của Tổ đại biểu với cử tri tại nơi ứng cử.

1.2. Việc phổ biến và giải thích các Nghị quyết và vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã ban hành.

¹ Gồm các ĐB: Nguyễn Hữu Thạch; Nguyễn Thanh Tuấn; Vũ Huy Tường; Hồ Thị Đào; Chế Hồng Quyền.

² Đại biểu Nguyễn Hữu Thạch điều chuyển công tác ra khỏi địa bàn.

³ Đại biểu Lê Văn Trung chuyển sinh hoạt Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện từ Tổ số 5 (xã Ia Đal) sang sinh hoạt tại Tổ số 2 (xã Ia Toi); đại biểu Chế Hồng Quyền chuyển sinh hoạt Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện từ Tổ số 2 (xã Ia Toi) sang sinh hoạt tại Tổ số 5 (xã Ia Đal).

- Thông qua Hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu đã phổ biến và giải thích các Nghị quyết của HĐND huyện được thông qua tại các kỳ họp HĐND huyện⁴. Lồng ghép vào các buổi họp thôn, các buổi phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương, các đại biểu vận động cán bộ, công chức và Nhân dân thực hiện hiệu quả nội dung các Nghị quyết của HĐND huyện đã ban hành; vận động Nhân dân tham gia giám sát các dự án, công trình đã và đang được đầu tư thực hiện trên địa bàn xã. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; đề nghị các ngành, địa phương, đại biểu HĐND xã vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các Nghị quyết HĐND các cấp đã đề ra.

1.3. Việc tiếp xúc cử tri lắng nghe phản ánh, kiến nghị cử tri.

Tổ Đại biểu luôn làm tốt công tác phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 05 và kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện, đã tổ chức trên 02 buổi/2 thôn (theo kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện), để các đại biểu Hội đồng nhân dân thông báo đến cử tri về nội dung, chương trình và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp; tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia khá đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao của người đại biểu. Công tác tiếp xúc cử tri diễn ra dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc, đúng quy định. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giữ

⁴ Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện và phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2023; Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2022 và bổ sung, phân bổ phần đối ứng ngân sách huyện vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 của huyện Ia H'Drai (lần 1); Nghị quyết về việc điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai; Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Ia H'Drai; Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về kinh phí hoạt động năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Ia H'Drai; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Ia H'Drai (lần 1); Nghị quyết chuyển nguồn tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện chưa phân bổ năm 2022; Nghị quyết phân bổ tiền tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2022; Nghị quyết phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nghị quyết thành lập Văn phòng HĐND-UBND huyện Ia H'Drai; Nghị quyết thành lập Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai; Nghị quyết thành lập Thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai; Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết điều chỉnh kinh phí thuộc nhiệm vụ chi năm 2023 của các đơn vị thuộc ngân sách cấp huyện sau khi tổ chức lại và điều chuyển biên chế.

được mỗi liên hệ với cử tri, đồng thời chịu sự giám sát của cử tri, thể hiện vai trò của người đại biểu dân cử thông qua thu thập những ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cử tri. Trong 6 tháng đầu năm 2023 Tổ đại biểu đã nhận được 27 lượt cử tri có ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp và gửi Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề Hội đồng nhân dân huyện tổng gửi các cơ quan chức năng trả lời theo quy định.

1.4. Việc thực hiện Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15... về giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Tổ đại biểu tham gia giám sát cùng các cơ quan chức năng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và tham gia ý kiến tại các kỳ họp của HĐND huyện. Ngoài ra, còn tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện tại xã ứng cử. Qua kiểm tra, giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chính quyền địa phương các cấp trả lời theo đúng quy định.

- Trong 6 tháng đầu năm Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện số 2 tại xã chưa tổ chức giám sát chuyên đề.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

- Một số đại biểu đã chủ động nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tham gia tích cực thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp và các phiên thảo luận; thực hiện việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp thường kỳ, kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Thực hiện giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử, tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân ... từ đó góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

2. Tồn tại, hạn chế

- Hầu hết các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, tham gia chất vấn.

- Chưa xây dựng được quy chế làm việc của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; Chưa thật sự chủ động trong việc triển khai thực hiện các chương trình, nội dung, kế hoạch của Tổ hàng năm.

- Vẫn còn một số ý kiến của cử tri chưa được giải quyết dẫn đến việc ý kiến lại nhiều lần như việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, hỗ trợ đất sản xuất cho Nhân dân.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Công tác bàn giao diện tích đất ở cho Nhân dân của các doanh nghiệp với chính quyền địa phương các cấp còn vướng mắc nên chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.

- Chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của Hội đồng nhân dân; việc nghiên cứu, xem xét, đưa ra các giải pháp và

quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội ... chưa thật sự sâu sắc, hiệu quả. Trong các kỳ họp, phần lớn các ý kiến phát biểu tập trung vào các kiến nghị cử tri, mà chưa nêu được các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

- Xây dựng kế hoạch giám sát theo chương trình đã đặt ra trong năm 2023.
- Làm tốt công tác năm bắt tình tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Kịp thời nắm bắt những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cấp trả lời theo quy định.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức khi được yêu cầu.

IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Không.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện số 2 xã Ia Toi.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- Thành viên tổ đại biểu;
- Lưu Tổ ĐB.

TỔ TRƯỞNG



Lê Văn Trung